



ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เรื่อง เชิญยื่นซองเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อรับการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย
จ้างที่ปรึกษาโครงการร่วมดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานตามโครงการร่วมดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยจ้างบริษัทที่ปรึกษาไทยที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักงานบริหารงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษา และการวางผัง ปรับปรุงผังเมืองรวม กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน โดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเบื้องต้นไว้ไม่น้อยกว่า ๖ ราย เพื่อเป็นผู้มีสิทธิในการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา ให้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ดำเนินการโครงการดังกล่าว

บริษัทที่ปรึกษาที่มีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย กรุณาส่งเอกสารเพื่อแสดงคุณสมบัติที่ปรึกษาเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือกวิธีคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยให้ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติทางที่ปรึกษา ดังนี้

๑. เอกสารแสดงหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๒. กรณีผู้เสนองานร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า จะต้องแสดงเจตจำนงแต่แรก และแสดงเอกสารการร่วมกลุ่มหรือเอกสารที่แสดงความจำนงที่จะร่วมกลุ่ม ซึ่งจะต้องระบุเงื่อนไขในการจัดตั้งระยะเวลาในการร่วมกัน รวมทั้งหนังสือกำหนดให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน พร้อมทั้งต้องยื่นสำเนาเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยให้ยื่นสำเนาทะเบียนบ้าน หรือถ้าผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตาม ข้อ ๑ ของแต่ละนิติบุคคลที่ร่วมค้า พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องและหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งนิติบุคคลในกลุ่ม ให้เป็นตัวแทนของกลุ่ม และให้กระทำการแทนในนามกิจการร่วมค้า ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย บริษัทที่ปรึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกให้เหลือน้อยรายแล้ว จะไม่สามารถลด เพิ่ม หรือรวมกลุ่มบริษัท เพื่อยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค

๓. บัญชีแสดงผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวางผังพัฒนาเมือง และ/หรือการวางผังปรับปรุงฟื้นฟูเมืองตามขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๔. ผู้ที่ยื่นข้อเสนอที่ยื่นแสดงเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนถูกต้องเท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณา หากปรากฏหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงหรือยื่นไว้ไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

๕. ผู้สนใจขอรับรายละเอียดและเอกสารประกอบการยื่นแสดงคุณสมบัติเพื่อรับการคัดเลือก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ งานพัสดุ กองคลังเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ โทร ๐ ๕๖๗๔ ๘๗๓๕ ต่อ ๒๐๔ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กำหนดรับฟังคำชี้แจงขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาในวัน ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

๖. กำหนดส่งเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อรับการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยขอจัดส่งเอกสารฉบับจริง จำนวน ๑ ชุด และสำเนาเอกสารทั้งหมด จำนวน ๕ ชุด ทั้งนี้ให้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของบริษัทที่ปรึกษาทุกหน้า จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการร่วมดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายเสกสรร นิยมเพ็ง)
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์